



สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์
จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงอาบูจา
ฉบับวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2563

แอฟริกากับการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง

ย่านตลาดการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบนถนนที่คึกคักของไนจีเรียจะมีแผงขายตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศมือสองที่ใช้พลังงานต่ำ โดยมีประชาชนเป็นลูกค้าแห่ไปเลือกซื้อหาสินค้ายังตลาดดังกล่าวมากมายในแต่ละปีเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาจำหน่ายในราคาที่สมารถต่อรองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ในหลายประเทศในแอฟริกามีความต้องการอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีวันร้อนจัด ทำให้แอฟริกามักจะเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็น อาทิ เครื่องปรับอากาศ พัดลม และตู้เย็น ราคาถูกและล้ำสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่จะถูกทิ้งจากบ้านในยุโรปและขายต่ออย่างผิดกฎหมาย แต่ขณะนี้บางประเทศในแอฟริกากลักลับผลักดันการค้าสินค้าลักษณะดังกล่าวซึ่งอาจนำไปสู่ความต้องการในการจัดหาพลังงานที่มีจำกัดมากยิ่งขึ้นและปล่อยสารหล่อเย็นซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้

อย่างไรก็ดี มีบางประเทศในแอฟริกา เช่น กานา มีกฎหมายควบคุมโดยห้ามการนำเข้าเครื่องทำความเย็นที่ใช้แล้วตั้งแต่ปี 2556 พร้อมกับออกกฎระเบียบที่กำหนดให้อุปกรณ์ระบายความร้อนใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานพลังงานขั้นต่ำ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศได้เข้าร่วมกับคณะทำงานของสหประชาชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาวิธีที่จะลดการไหลเข้ามาในแอฟริกาของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองเหล่านี้

ไนจีเรียและประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาตะวันตกที่ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูง ก็เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเครื่องทำความเย็นที่ใช้แล้วส่วนใหญ่มาจากประเทศในยุโรป โดยปี 2561 มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว 60,000 เมตริกตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศถูกนำเข้าในประเทศไนจีเรียพบว่าอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในแอฟริกาตะวันตกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ทำเรือของประเทศเป็นผู้รักษาประตูบ้านจึงมีภาระหน้าที่ต้องตัดสินใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดไม่สามารถใช้งานได้และเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ตามข้อมูลของประเทศไอวอรีโคสต์และเซเนกัลมีสถิติที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการนำเข้าตู้เย็นที่ใช้แล้วมากกว่า 3.7 ล้านเครื่องในปี 2547-2557 และเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 รัฐบาลเซเนกัลมีรายรับภาษีศุลกากรจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์และภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.5 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ภายใต้อนุสัญญาบาเซลปี ค.ศ.1989 ห้ามมิให้มีการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานไม่ได้ซึ่งมีสารพิษอันตรายเนื่องจากอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้แล้วจำนวนมากใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่ารุ่นใหม่สองถึงสามเท่า และยังมีการใช้สารทำความเย็นที่เป็นสารเคมีที่ล้ำสมัยซึ่งมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แย่ลงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ จากความต้องการเครื่องปรับอากาศของแอฟริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้คาดว่าจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 เท่าภายในปี 2583



Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ กรุงอาบูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าทางใด

วิเคราะห์ผลกระทบ

ผู้บริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมาก ไม่ทราบถึงอันตรายร้ายแรงที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรชีวิตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้สารพิษที่เป็นอันตราย อาทิ สารปรอท สารตะกั่ว และสารทนไฟในกระบวนการผลิตที่สามารถก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการรีไซเคิล และการกำจัดอีกด้วย แต่เนื่องจากราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่แกะกล่องมีราคาสูงกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองถึงสองเท่า จึงเป็นเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้ยังมีการนำเข้าและหลายประเทศในแอฟริกาไม่มีกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีศุลกากรอีกด้วย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกหลายประเทศ เช่น ประเทศกานา และไนจีเรีย พยายามควบคุมการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วหรือมือสองเนื่องจากตระหนักถึงภัยอันตรายที่มีต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรชีวิตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่แกะกล่อง อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ มีความต้องการสูงและจำเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมผลิตและถนอมอาหาร ดังนั้น แนวโน้มจะมีการนำเข้าสินค้าฯ ดังกล่าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการไทย จากสถิติปี 2562 ไนจีเรียมีการนำเข้าสินค้าฯ ดังกล่าวจากไทยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามากถึงร้อยละ 16.42 หากสถานการณ์การค้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติจึงคาดว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพจากโรงงานผลิตของไทย สามารถเข้ามาสู่ตลาดไนจีเรียเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน

.....

ที่มา: [https://www.reuters.com/article/กรกฎาคม 2563](https://www.reuters.com/article/กรกฎาคม-2563)